

## ***Xây dựng và lan tỏa nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển tại Trường Tiểu học Ái Mộ B***

Tại trường Tiểu học Ái Mộ B, việc xây dựng một đội ngũ nhà giáo không chỉ gói gọn trong công tác giảng dạy mà còn là quá trình phát triển cộng đồng, nâng cao chuyên môn và phát huy sự sáng tạo của từng giáo viên. Chương trình "**Xây Dựng Nhóm Nhà Giáo Cùng Nhau Phát Triển**" là một bước đi quan trọng, không chỉ giúp các thầy cô gắn kết với nhau mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một trong những yếu tố cốt lõi của chương trình này là tạo ra một không gian - nơi các thầy cô có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, workshop được tổ chức thường xuyên tại trường, giúp các giáo viên cùng trao đổi, cập nhật những xu hướng giáo dục mới nhất. Qua đó, mỗi thầy cô đều có cơ hội học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại vào công tác giảng dạy của mình.



***Một số hình ảnh Sinh hoạt chuyên môn ở các tổ***

Trường Tiểu học Ái Mộ B luôn khuyến khích các thầy cô giáo áp dụng sự sáng tạo trong việc xây dựng bài giảng, tạo những giờ học thú vị và hiệu quả. Chương trình "**Xây Dựng Nhóm Nhà Giáo Cùng Nhau Phát Triển**" không chỉ giúp các thầy cô học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp mà còn tạo điều kiện để thầy cô có thể tự do sáng tạo, đổi mới

phương pháp giảng dạy, giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình. Việc sáng tạo này không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn làm cho môi trường học tập trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.



*Hình ảnh một số tiết dạy của giáo viên*

Bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, việc xây dựng tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thầy cô giáo cũng là một phần quan trọng của chương trình. Những hoạt động ngoại khóa, các buổi giao lưu, team-building được tổ chức để các thầy cô có cơ hội làm việc cùng nhau, hỗ trợ nhau vượt qua thử thách trong công việc và cuộc sống. Chính sự đoàn kết này đã tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, nơi mà mỗi giáo viên đều cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ đồng nghiệp.

### *Các thầy cô giáo tham gia các hoạt động ngoại khóa*

Kết quả của việc xây dựng nhóm nhà giáo phát triển tại trường Tiểu học Ái Mộ B không chỉ thể hiện qua sự tiến bộ của từng thầy cô giáo mà còn được phản ánh rõ rệt qua thành tích học tập của học sinh. Học sinh được tiếp cận với những phương pháp giảng dạy hiện đại, môi trường học tập đầy sáng tạo và tinh thần đoàn kết, từ đó phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn phẩm chất.

Chương trình "*Xây Dựng Nhóm Nhà Giáo Cùng Nhau Phát Triển*" tại trường Tiểu học Ái Mộ B đã và đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn, sáng tạo và tinh thần đồng đội, giúp mỗi thầy cô giáo vững bước trên con đường phát triển nghề nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng một nền giáo dục vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại mới.

Trường Tiểu học Ái Mộ B tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và phát triển không ngừng của đội ngũ giáo viên, nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, mang đến cho học sinh một nền giáo dục toàn diện và chất lượng.